



หมวดที่ ๓ การโอนและการยกเว้น  
ผลการเรียน

# การขอโอนและการยกเว้นรายวิชา

**การโอนผลการเรียน...** ต้องโอนผลการเรียน ทุกรายวิชา ทุกหน่วยกิต และกำหนดให้โอนได้เฉพาะรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทาลัยราชภัฏ

**การยกเว้นผลการเรียนรายวิชา ...** จะยกเว้นการเรียนรายวิชาใดก็ได้ ที่ศึกษาจากมหาวิทาลัยราชภัฏ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ผลการเรียนของรายวิชาที่ขอ **เทียบ** เพื่อยกเว้น จะ ต้องไม่ต่ำกว่า **C** และยกเว้นได้เพียง ๓ ใน ๔ ของหน่วยกิตรวมขั้นต่ำ

ค่าธรรมเนียมการขอยกเว้น - โอน ผลการเรียน  
ให้นักศึกษาดูกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทาลัย

การขอโอน หรือ ขอเทียบรายวิชา เพื่อ  
ยกเว้นไม่ต้องเรียน จะดำเนินการได้เมื่อใด ?

ตอบ จะต้องดำเนินการยื่นคำร้อง ภายใน **ภาคการศึกษาแรก**  
ที่เข้าศึกษา และดำเนินการ ได้ครั้งเดียว



เมื่อได้รับการโอน หรือ ยกเว้นรายวิชา  
แล้ว จะลงทะเบียนเรียน **ซ้ำ** ได้หรือไม่ ?

**ตอบ** **ไม่ได้** เพราะการโอนหรือการยกเว้นผลการเรียน ถือว่า  
เป็นการลงทะเบียนเรียนไปแล้ว ดังนั้นการลงทะเบียนซ้ำครั้งที่ ๒  
ผลการเรียนที่ได้ **จะถือเป็นโมฆะ**

เรียนจบปริญญาตรีมาแล้ว  
จะได้รับการโอนหรือยกเว้น  
รายวิชาใด ได้บ้าง?

ตอบ ได้รับการยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
จำนวน ๓๐ หน่วยกิต

รายวิชาที่จะนำมาโอนผลการศึกษา  
หรือยกเว้นรายวิชา ต้องสอบผ่าน  
หรือได้ศึกษามาแล้วไม่เกินกี่ปี ?

ตอบ - ต้องเป็นรายวิชาที่สอบผ่าน หรือเคยศึกษามาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันที่  
สำเร็จการศึกษา จนถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา  
- การยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่ยกเว้นให้ไม่ต้องเรียน ในกรณีสำเร็จ  
การศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว จะไม่นับอายุวิชาที่เรียน

กำลังศึกษาอยู่ใน มรภ.พระนคร และกำลังศึกษา  
อยู่ที่มหาวิทยาลัยอื่น **ในเวลาเดียวกัน**  
จะนำรายวิชาที่เรียนมหาวิทยาลัยอื่น  
ในแต่ละภาคการศึกษามาขอ **ยกเว้น**ได้หรือไม่ ?

**ตอบ** ไม่สามารถทำได้ เพราะ ....

- ข้อกำหนดในการขอยกเว้นรายวิชา จะต้องดำเนินการให้  
เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาแรก ที่เริ่มเข้าศึกษาเท่านั้น
- รายวิชาที่นำมาขอยกเว้น จะต้องสอบผ่านหรือได้ศึกษามาแล้ว  
ก่อนการเข้ามาเป็นนักศึกษาของ มรภ.พระนคร

การยกเว้นผลการเรียน  
ต่างมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นของเอกชน  
สามารถนำรายวิชามาขอยกเว้นได้หรือไม่ ?

**ตอบ** สามารถกระทำได้ โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้นอีก และไม่จำกัดว่าเป็น  
มหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน ...

**วิธีการ** คือ ยื่นคำร้อง ขอเทียบเนื้อหาวิชาทั้งสองมหาวิทยาลัย ที่มีเนื้อหา  
สามารถเทียบเคียงกันได้ โดยแนบเนื้อหาคำอธิบายรายวิชาของสถานศึกษาเดิม  
**การพิจารณา** ...เนื้อหาจะต้องมีความใกล้เคียงกันอย่างน้อย สามในสี่ หรือร้อยละ ๗๕  
และจำนวนหน่วยกิต ที่นำมาขอเทียบเพื่อยกเว้นต้องเท่ากัน